

กิจกรรมที่ 10

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง กำหนดประเภทของสถานบริการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑขึ้นในวัยรุ่น พ.ศ.2562

นโยบายสำคัญ ลดปัญหาการตั้งครุฑขึ้นและการแท้งขึ้นในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี โดยการส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการ ให้คำปรึกษาและบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรอย่างทั่วถึง และพัฒนาระบบช่วยเหลือส่งต่อให้วัยรุ่นที่ตั้งครุฑขึ้นสามารถ เข้าถึงบริการยุติการตั้งครุฑที่ปลอดภัยด้วยการใช้องค์ความรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยีออนไลน์ และการบูรณาการงานร่วมกัน ระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการที่ 4 ส่งเสริมและเพิ่มการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของวัยรุ่นในการขอรับคำปรึกษาบริการคุมกำเนิดและยุติการ ตั้งครุฑที่ปลอดภัย

ประเด็นความรู้ การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด การยุติการตั้งครุฑ

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564

เป้าหมาย 2 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง กำหนดประเภทของ สถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑขึ้นในวัยรุ่น พ.ศ. 2562 ให้แก่หน่วยบริการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิด การจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นพื้นฐาน และส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงสิทธิของตนเองด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ได้ เพิ่มขึ้น ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 อบรมให้ความรู้ในระบบถ่ายทอดสดออนไลน์

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดอบรม ออนไลน์ เพื่อบรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว การประกาศนโยบาย เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่เข้ารับการอบรม ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้รับผิดชอบด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ณ โรงพยาบาลภาครัฐทุกระดับทั่วประเทศผ่านช่องทางการ พร้อมทั้งบรรยายกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง กำหนดประเภทของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑขึ้นในวัยรุ่น พ.ศ.2562

ผลผลิตตัวชี้วัดที่ 1.15 ร้อยละของการตั้งครุภัณฑ์ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี



ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดปราจีนบุรี

ครั้งที่ 3 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ 4 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

ครั้งที่ 5 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดสุรินทร์

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้/คำแนะนำ เรื่องเทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยของสตรี และการฝังยาคุมกำเนิดบุคคลากรสาธารณสุข นายแพทย์พีระยุทธ สาณกุล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและมอบนโยบายอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทย สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับที่เข้าอบรม ให้มีความรู้ที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีการคุมกำเนิดที่ใช้ในปัจจุบัน และสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยและความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบสืบพันธุ์ของสตรีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งบรรยายกฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง กำหนดประเภทของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2562

